



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27-29 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ (29ม.ค.61)</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ (29ม.ค.61)</p>	<p>พัฒนาสมุนไพร</p> <p>-เสนอ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กรมฯ เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพร ด้านบริการและด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจสู่การส่งออกตลาดโลก โดยสนับสนุนงบประมาณ 32 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรภาคเหนือ (northern herb innovation total solution center : N-HITSC) โดยมอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินโครงการ เน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านสมุนไพรและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจสมุนไพรเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มยา กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ คาดว่า ศูนย์ฯ จะอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 20,000 ตารางเมตร และเตรียมเปิดบริการอย่างเป็นทางการภายใน พ.ค. 2561 นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า โครงการพัฒนาสงขลาเมืองสุขภาพ มีสมุนไพรเป้าหมาย 4 ชนิด เช่น ไพล ขมิ้นชัน กระชายดำ และบัวบก รวมถึงพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์กว่า 1,800 ชนิด ในปี 2560 มีจังหวัดนำร่องโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 4 จังหวัด คือ เชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร และสุราษฎร์ธานี และ ปี 2561 เพิ่มอีก 9 จังหวัด คือ พิชณุโลก อุทัยธานี สระบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ นครปฐม จันทบุรี อำนาจเจริญ และสงขลา</p>
<p>คมชัดลึก (27 ม.ค. 61)</p>	<p>พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอสุกัญญา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่ พร้อมสานต่อภารกิจและเป้าหมายตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่มุ่งเน้น "สร้างนำซ่อม" และสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาพอย่างแท้จริง โดยสมัชชาสุขภาพมีฉันทมติข้อเสนอนโยบายสำคัญ 4 ประเด็น คือ 1) การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 2) การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา 3) ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 4) การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน</p> <p>สำหรับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เป็นรูปธรรม คือ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ส่วนเรื่องระบอบรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยที่ สช. แต่งตั้ง โดยมี ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธาน ซึ่งกำลังเตรียมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยทั้งมิติเศรษฐกิจสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 2561 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก (27 ม.ค. 61)</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>ฝุ่นละออง กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน ว่า ฝุ่นละอองที่เกิดจากแหล่งต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ การตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสลม สภาพอากาศที่ไม่หมุนเวียน ทำให้ฝุ่นละอองไม่เจือจางหรือเจือจางช้า ซึ่งหากมีการประกาศเตือน ก็ขอให้งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการลดมลพิษลดการเกิดฝุ่นละออง เช่น ลดการใช้รถส่วนตัวมาใช้รถสาธารณะมากขึ้น หากใช้รถส่วนตัวก็ควรหมั่นบำรุงรักษาให้ระบบการเผาไหม้ดี งานก่อสร้างก็ต้องปฏิบัติตามหลักการทางวิศวกรรม เป็นต้น</p> <p>-กล่าวว่า เห็นข่าวฝุ่นขนาด PM 2.5 ปกคลุมกรุงเทพฯ ทำให้พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คัดข่าวกรองคน (27 ม.ค. 61)</p>	<p>โรค ต้องเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลตนเองเป็นพิเศษ ทำให้เห็นว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มลพิษในอากาศจะเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งดูแลป้องกันก่อนจะสายเกินแก้</p>
<p>สยามรัฐ (29ม.ค.61)</p>	<p>ศูนย์ข้อมูลสุขภาพในสนามบิน -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพที่สนามบินดอนเมืองอีก 1 แห่ง เพิ่มจากที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้บริการรักษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ กลุ่มประเทศ CLMV และจีน กลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ที่ได้รับยกเว้นการลงตราระยะเวลา 90 วันและกลุ่มประเทศพำนักระยะยาว 10 ปี รวม 14 ประเทศ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากชาวไทยและต่างชาติด้านระบบบริการสุขภาพ พร้อมทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางธุรกิจภายในไทย</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ (29 ม.ค.61)</p>	<p>ความรุนแรงในเด็ก -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์การรังแกกันในโรงเรียนมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่าย ทำให้เด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากเกม สื่อต่าง ๆ ทำให้เด็กที่ถูกรังแก ล้อเลียน เกิดความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ไม่อยากไปโรงเรียน และยังมีปัญหาการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งการใช้ข้อความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยจากการสำรวจในโครงการติดตามสภาวะการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด พบมีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละประมาณ 600,000 คน คิดเป็นร้อยละ 40 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการรังแกกันเป็นจุดเริ่มต้นการถูกปลุกฝังเรื่องความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายที่ถูกรังแก มักเครียด ซึมเศร้า มีปัญหาการเข้าสังคมจนโต หากถูกกดดันรุนแรงหรือเรื้อรัง จะนำไปสู่การทำร้ายคนอื่นเพื่อแก้แค้น หรือทำร้ายตนเองรุนแรงถึงฆ่าตัวตาย ส่วนคนที่รังแกคนอื่น จะติดเป็นนิสัย มีบุคลิกภาพแบบใช้ความก้าวร้าวรุนแรงต่อผู้อื่น ความรู้สึกผิดน้อย ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา เป็นอันธพาลหรืออาชญากรได้</p> <p>ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า เด็กกลุ่มเสี่ยงถูกรังแกมากที่สุด คือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า เด็กพิการ และเด็กเพศทางเลือก ส่วนเด็กที่รังแกผู้อื่น พบว่าเป็นเด็กที่ครอบครัวมีการใช้ความรุนแรง หรือเด็กที่ป่วยโรคทางจิตเวช อาทิ สมาธิสั้น สถาบันฯ อยู่ระหว่างร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ วิจัยและพัฒนาโปรแกรมป้องกันการรังแกกันในโรงเรียนที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนไทย เน้นกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา อายุ 6-13 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยของการเรียนรู้เรื่องเพื่อน การพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาการด้านศีลธรรม และการอยู่ในสังคม คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ทั่วประเทศในปีการศึกษาหน้า</p>
<p>ข่าวสด (29ม.ค.61)</p>	<p>สุขภาพจิตบุคลากร -เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ มีบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพให้บริการกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ มีนโยบายหลักในการพัฒนาองค์กร 2 ประเด็น คือ 1.ให้บุคลากรทุกคนมีความสุข มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต ไม่เจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัว เป็นการเตรียมความพร้อมตนเองก่อนการปฏิบัติหน้าที่ 2.การสร้างคามผูกพันให้บุคลากรทุกคนรักองค์กร สร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและมีความเหนียวแน่น ซึ่งในปี 2561 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ได้รับการดูแลเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และเกิดผลลัพธ์คือประชาชนมีปัญหา อารมณ์ดี และมีความสุข อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า (Smart Citizen) และเจ้าหน้าที่มีความสุข</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (27 ม.ค. 61)</p>	<p>เปิดอาคารมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐ (28 ม.ค. 61)</p>	<p>การดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 7 -เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 7 จ.ร้อยเอ็ด พร้อมชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่บูรณาการการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับ 15 รพ.สต. ใน อ.เกษตรวิสัย เป็นอย่างดี ทำให้ปี 2560 มี รพ.สต.ได้รับการประเมิน 5 ดาว 2 แห่ง คือ รพ.สต.อุ้มเม่า และรพ.สต.กุ๊กกาสิงห์ ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน มีเครือข่ายพยาบาลรักษา เชื่อมรพ.สู่บ้านและชุมชน โดยมีคลินิกหมอครอบครัวช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ในเรื่องผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ส่วนปี 2561 เขตสุขภาพที่ 7 จะขับเคลื่อนงานร่วมกับ พชอ. ตั้งเป้าให้มีรพ.สต.ติดดาวเพิ่มขึ้นในจังหวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (27 ม.ค. 61)</p>	<p>โครงการพกลุงผ้า ใส่ยากกลับบ้าน รพ.นพรัตน์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบุรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันรพ.มีผู้มารับบริการจากห้องยาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เฉลี่ยใบสั่งยาประมาณ 300,000 ใบต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่ละปีมีการจัดซื้อถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยประมาณ 1,500 กิโลกรัม คิดเป็นค่าใช้จ่าย 120,000 บาทต่อปี และยังคงกลายเป็นขยะ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ผู้รับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี มีการนำถุงผ้าที่ไม่ใช้มาบริจาคให้แก่รพ. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มากขึ้น หากการลดใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จ จะเป็นต้นแบบให้รพ.นำไปขยายผลต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนำถุงผ้ามาบริจาคได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นพรัตนราชธานี โทร. 0-2517-4270-9 ต่อ 1300</p>
<p>เว็บไซต์มติชน (27 ม.ค. 61)</p>	<p>พยาธิในปลาแชลมอน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์เดอะการ์เดียนรายงานว่า พบชายชาวแคลิฟอร์เนียที่ชอบกินแชลมอนดิบ มีอาการท้องร่วงและมีพยาธิตัวตืดยาวกว่า 5 ฟุตหลุดออกขณะถ่าย โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์เตือนความเสี่ยงจะพบตัวอ่อนพยาธิตัวตืดได้ในแชลมอนจากมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงปลาแชลมอนจากอะแลสกา ว่า พยาธิตัวตืดมักพบในเนื้อหมู เนื้อวัวมากกว่า ส่วนปลาแชลมอนหรือเนื้อปลาจะเป็นพยาธิตัวกลม หากจะรับประทานต้องเลือกแชลมอนที่ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน เช่น ผ่านการแช่แข็งติดลบ 35 องศาเซลเซียส ใน 12-15 ชั่วโมง แต่ถ้าจะปลอดภัยที่สุด คือทำให้สุกที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ส่วนที่วางขายตามตลาดนัดต้องระวัง เนื่องจากไม่รู้แหล่งที่มา ไม่รู้กระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งนอกจากพยาธิ ยังมีโรคเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารอื่นๆ ด้วย ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดคือ รับประทานอาหารปรุงสุก ใหม่ สะอาด</p>
<p>เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ (27 ม.ค. 61)</p>	<p>ยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย ว่า มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว และแถบชายทะเล ที่พบมากได้แก่ ยาอี (ecstasy) และยาเค (ketamine) โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ศึกษาตัวอย่างเคตามีนที่ส่งตรวจวิเคราะห์จากสถานตำรวจในภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2557-2560 จำนวน 87 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ผงละเอียดสีขาว 64 ตัวอย่าง (73.6%) และของเหลวใสบรรจุในขวดยาลัด 8-10 ml. 23 ตัวอย่าง (26.4%) ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยวิธี Thin Layer Chromatography และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารบริสุทธิ์ด้วยวิธี Gas Chromatography พบเคตามีน 85 ตัวอย่าง (97.7%) และมีความบริสุทธิ์ของเคตามีนอยู่ในช่วง 68.1-99.9% นอกจากนี้ ยังพบว่า ตัวอย่างสารละลายเคตามีนที่พบในปัจจุบัน มักจะบรรจุในขวดที่มีฉลากแปลกไปจากเดิม เช่น ฉลากระบุว่า เป็นคอนแทกเลนส์ น้ำยาละลายชี่หู เป็นต้น เพื่อให้ง่ายแก่การลักลอบขนส่ง ขาย และนำไปใช้ในทางที่ผิด ข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (27 ม.ค. 61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมไซบูทรามิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. ได้รับรายงานจาก เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รีเทิร์น (Return) เร็ว เร็ว สูตร 2 พบสารไซบูทรามิน ซึ่งบริษัท พี.พี.เนเจอร์ แคร่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์รีเทิร์น จากบริษัท สยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด จ.สมุทรปราการ ซึ่งไม่ได้จ้างให้ผลิตมากกว่า 1 ปีแล้ว เนื่องจากสามารถยื่นขอเลขสารบบอาหารได้เอง แต่บริษัทฯ ได้เก็บใบจดทะเบียนไว้ใช้กับผู้จ้างรายอื่น จึงไม่ได้แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ ออย.จะเร่งตรวจสอบบริษัท สยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด ต่อไป และยังพบว่ามีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ในเฟซบุ๊กชื่อ ลदन้าหนักแขน ขาหน้าเรียว มีข้อความโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หลอกหลวง โอ้อวดเกินจริง ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของสื่อต่างๆ ให้ระงับการโฆษณาแล้ว</p>
<p>ไทยรัฐ (27 ม.ค. 61)</p>	<p>โรคไวรัสลงกระเพาะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ขณะนี้โรคที่พบบ่อยในเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 3 ขวบ คือ โรคไวรัสลงกระเพาะ หรือโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ โดยเชื้อไวรัสต้นเหตุที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กคือ ไวรัสโรต้า หลังได้รับเชื้อเด็กจะมีอาการเหมือนไข้หวัดคือ มีไข้ ตัวร้อน น้ำมูกไหล หรือไอร่วมด้วย อาการที่เด่นชัดคือ อาเจียน ตั้งแต่เล็กน้อยถึงขั้นรุนแรง อาจมีอาการท้องอืดร่วมด้วย ไม่อยากรับประทานอาหารและมีอาการถ่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เหลว ถ่ายบ่อย หรืออาจพบอุจจาระเป็นมูกไม่มีเลือดปน 5-7 วัน ซึ่งหากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์
โพสต์ทูเดย์ (27 ม.ค. 61)	โรคสะเก็ดเงิน -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบได้ทุกเพศ ทุกวัย เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน ทำให้การแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังเร็วกว่าปกติ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของผิวหนังจึงไม่สมบูรณ์ แม้จะรักษาไม่หายขาด แต่จะมีช่วงระยะเวลาที่โรคสงบ บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสังคม ไม่ควรรังเกียจ แต่ควรให้กำลังใจผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งสถาบันโรคผิวหนัง รวมทั้งรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์และสังกัดสธ.ทั่วประเทศ สามารถให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา
มติชน (29ม.ค.61)	โรคลมเข้าสมอง -เสนอข่าว นพ.มัญญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจและปอด รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า พบคนไข้ลมเข้าสมองจากการบีบจมูกและเม้มปากเวลาจาม คาดว่าน่าจะเป็นรายแรกของโลก โดยเป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 82 ปี สาเหตุจากกำลังจะสั่งน้ำมูก และเกิดจามขณะเอามือบีบจมูก เอานิ้วอุดรูหูข้างขวาและเม้มปากพร้อม ๆ กัน ทำให้หูชั้นอื้อและมีเสียงดัง ลมจากการจามออกทางจมูกและปากไม่ได้ คงผ่านจากท่อในปากเข้าสู่ชั้นกลางด้านซ้าย แล้วทะลุผ่านเข้าสมองด้านซ้าย ซึ่งลมจากการจามพบรายงานว่าอาจเร็วถึง 50-150 ไมล์ต่อชั่วโมง แต่ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัด เมื่อไปกินลมที่ปากและจมูก ลมจากการจามจึงไปออกจุกที่ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งแต่ละคนแตกต่างกัน เช่น บางคนออกที่หู ทำให้แก้วหูทะลุ บางคนออกที่ปอดทำให้ปอดรั่ว ซึ่งแก้วหูและปอดจะพบได้มากกว่า
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ (28 ม.ค.61)	ใบสั่งยาแบบไม่ใช้ยา -เสนอข่าว สังคมออนไลน์แชร์ภาพใบสั่งยาของ นพ.พิรกิจ วงศ์วิจิต รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ที่โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Piragit Wongwichit พร้อมระบุว่า เป็นใบสั่งยาแบบไม่ใช้ยา แชร์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ยาลดความอ้วน - วิ่งวันละ 3 กิโลเมตร สัปดาห์ละ 4 วัน ควบคุมอาหาร (ไม่อดอาหาร) ยาลดความดัน - งดอาหารเค็ม วิ่ง/เดิน วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 4 วัน ยาเบาหวาน - งดอาหารหวาน ออกกำลังกาย เดิน/วิ่ง สัปดาห์ละ 4 วัน ยาลดไขมัน - งดอาหารทอด/อาหารมัน ออกกำลังกาย เดิน/วิ่ง สัปดาห์ละ 4 วัน สรุป : ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สุขภาพแข็งแรง
MThai News เว็บไซต์สนุก (28 ม.ค.61)	ชมพูปันธุ์ทิพย์ในสธ. -เสนอข่าว บริเวณภายในกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี มีประชาชนมาถ่ายภาพต้นชมพูปันธุ์ทิพย์ที่เริ่มบานตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คาดว่าจะเริ่มทยอยร่วงในช่วงสัปดาห์หน้า กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสวยๆ แห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรี
ไทยรัฐ(28ม.ค.61)	ไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐฯ -เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ตลอดช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีการระบาดของไข้หวัดเกือบทั่วประเทศ พบเด็กป่วยไข้หวัดเสียชีวิตอย่างน้อย 37 คน ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลใน 49 รัฐ มากกว่า 12,000 คน โดยเชื้อไข้หวัดที่พบคือ "เอช 3 เอ็น 2" ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ (CDC) อยู่ระหว่างเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 ขณะที่โรงเรียนหลายแห่งในอย่างน้อย 12 รัฐ หยุดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการระบาด ส่วนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดรายล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา คือ เด็กชายวัย 12 ปี ชาวรัฐฟลอริดา ซึ่งครอบครัวระบุว่าเด็กสุขภาพแข็งแรงดีแต่กลับป่วยเป็นไข้หวัดและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ซึ่ง CDC ระบุว่า สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือ เชื้อไข้หวัด "เอช 3 เอ็น 2" อันตรายกว่าสายพันธุ์อื่นและยังไม่มียาป้องกัน แต่แพทย์แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์อื่น ๆ ไว้ก่อน เพื่อลดความรุนแรงหากได้รับเชื้อเอช 3 เอ็น 2 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปี หรือกลุ่มคนอายุระหว่าง 50-64 ปี เนื่องจากภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดของปีที่แล้วอาจไม่เพียงพอป้องกันเชื้อไข้หวัดได้ในปีนี้



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch